

# 'คมนาคม'เคาะใช้มอเตอร์เวย์ปี65

กรุงเทพธุรกิจ ● “คมนาคม” เข็น 5 โครงการลงทุนทางบก หลังติดปัญหาล่าช้าต่อเนื่อง จั๊มมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรี ต้องเปิดปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่ล่าช้า โดยระบุว่า หลังการประชุมติดตามงานเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักมาจากข้อกฎหมาย การเข้าพื้นที่ และการควบคุมงาน ไม่มีประสิทธิภาพ เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างทางบกที่เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) และทางหลวงชนบท (ทช.)

โดยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ ทล.ที่มีโครงการขนาดใหญ่รวมอยู่ 308 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 86 โครงการ ยังไม่แล้วเสร็จอีก 222 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 96 โครงการ โดยโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี 5 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย มูลค่างานราว 2,300 ล้านบาท ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่ที่ราว 69.31% เบื้องต้นกำหนดให้งานพื้นผิวทยอยแล้วเสร็จเดือน พ.ค.นี้ และจะคืนทางให้ได้ภายในเดือน ก.ค.2563

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย มูลค่างาน 2,600 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการสายเชียงใหม่-เชียงราย ภายในเดือน ก.พ.2564

3.โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 เกิดปัญหาติดขัด อาทิ แนวก่อสร้างติดขัดต่อโมดูลไฟฟ้า การรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงินลงทุนโครงการ 6.7 หมื่นล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาเวนคืนที่ดิน แต่ขณะนี้

ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และได้ดำเนินการจ่ายชดเชยค่าเวนคืนแล้ว งานก่อสร้างคืบหน้าไปราว 27.62% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ.2566

และ 5.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงินลงทุน 8.4 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันงานโยธา คืบหน้าไปแล้วกว่า 81% คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565 โดยขณะนี้กระทรวงได้เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนกำหนด เพื่อต้องการลดภาระการเดินทางเชื่อมภูมิภาคของประชาชน

“กระทรวงทราบว่าตอนนี้มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ล่าช้าจำนวนมาก แต่ครั้งนี้ได้สรุปในส่วนของโครงการสำคัญทางบก ซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว ในส่วนของมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรี ได้ให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2565”